

Thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy

5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng là nội dung được triển khai xuyên suốt trong công tác đội, phong trào thiếu nhi, trở thành phong trào chung để đội viên, thiếu nhi toàn tỉnh cùng thi đua thực hiện, đạt những kết quả đáng ghi nhận.

Chị Vũ Thị Hoàng Anh, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh cho biết: Hội đồng Đội tỉnh xác định, nội dung 5 điều Bác Hồ dạy luôn giữ vững những hình thức thường xuyên phải đổi mới để phù hợp với sự phát triển của xã hội, nhu cầu của thiếu nhi, bảo đảm tính rộng khắp và hiệu quả. Từ lời dạy của Bác, mỗi liên đội lựa chọn hình thức tổ chức phù hợp với từng nội dung thi đua cụ thể theo các chuyên đề trong năm học, góp phần khích lệ, tạo môi trường, sự say mê học tập và ý thức phấn đấu của các em. Vì vậy, ngày càng có nhiều tấm gương thiếu nhi vượt khó, học giỏi, làm nhiều việc tốt trong cuộc sống.

Điển hình là em Nguyễn Bảo An, học sinh lớp 4B, Trường Tiểu học và THCS Quỳnh Minh (Quỳnh Phụ) được tuyên dương là tấm gương "Nghìn việc tốt" sau hành động đẹp "nhặt được của rơi, trả lại người đánh mất". Khi nhặt được chiếc ví có hơn 4,4 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ tùy thân, em đã chủ động nhờ cô giáo chủ nhiệm và nhà trường tìm lại chủ nhân chiếc ví. Hay như em Trần Khánh Đan, lớp 5A4, Trường Tiểu học An Bài (Quỳnh Phụ) là tấm gương học giỏi, năng nổ trong công tác đội. Em hiện là Liên đội phó, đã đạt được nhiều giải thưởng như: Giải khuyến khích đầu trường toán học VioEdu cấp tỉnh, giải nhì cuộc thi tiếng Anh 5.0 tỉnh Thái Bình, giải khuyến khích cuộc thi hùng biện tiếng Anh cấp tỉnh, học chương trình cuộc thi thách thức tài năng toán học Việt Nam cấp quốc gia, giải khuyến khích cuộc thi trạng nguyên tiếng Việt cấp tỉnh. Em được thầy cô, bạn bè quý mến bởi luôn lễ phép, hòa nhã và biết quan tâm, giúp đỡ các bạn. Khánh Đan cho biết: Em học theo 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng ngay từ lúc mới đi học. Để

xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ, em luôn cố gắng làm theo những lời Bác đã dạy.

Bên cạnh nỗ lực của bản thân đội viên, thiếu nhi, tổ chức Hội đồng Đội tỉnh tiên phong Hồ Chí Minh các cấp đã thể hiện được vai trò đi đầu, tạo điều kiện để đội viên thiếu nhi thực hiện được mục tiêu của mình - làm theo 5 điều Bác Hồ dạy, trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ. Chị Phạm Thị Thu Hiền, Tổng phụ trách Liên đội Trường THCS Trán Lâm (thành phố Thái Bình) cho biết: Tôi luôn tham mưu, đề xuất với lãnh đạo nhà trường tổ chức các chương trình, hoạt động đội phù hợp với thực tế và gắn với nhiệm vụ của nhà trường, thu hút đông đảo các em đội viên, nhi đồng tham gia. Liên đội thường xuyên tổ chức các trò chơi dân gian, trò chơi vận động; giới thiệu các sản phẩm khoa học sáng tạo... giúp các em có phút giây thư giãn, vui khỏe sau những tiết học trên lớp. Qua các buổi sinh hoạt dưới cờ, phát thanh măng non,

sinh hoạt đội, sao, Liên đội cũng tổ chức tuyên truyền kỹ năng thực hành xã hội, phòng, chống bạo lực học đường, phòng, chống đuối nước và tai nạn thương tích cho trẻ em, giúp các em nâng cao ý thức trong việc tự bảo vệ mình. Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được đẩy mạnh, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các em. Hoạt động của Liên đội góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường. Năm học 2023 - 2024, 100% đội viên tham gia cuộc thi tìm hiểu "Thành phố Thái Bình 70 năm xây dựng và phát triển"; toàn Liên đội quyên góp hơn 10 triệu đồng cho quỹ nhân đạo, 200kg gạo, 589 quyển vở mới, 16 bộ sách giáo khoa, nhiều bộ quần áo cho học sinh khó khăn ở các tỉnh miền núi phía Bắc. Trong phong trào kế hoạch nhỏ, Liên đội thu gom và thanh lý phế liệu với tổng trị giá hơn 8,2 triệu đồng; trao quà cho 33 đội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Theo chị Vũ Thị Hoàng Anh, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh: Với mục tiêu

đạt được những kết quả đáng ghi nhận, tạo môi trường thuận lợi cho các em thiếu nhi thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy, hội đồng đội các cấp đã triển khai nhiều hoạt động cụ thể, phù hợp với từng nội dung, 100% liên đội duy trì thực hiện lễ chào cờ, sinh hoạt dưới cờ, chương trình phát thanh măng non, giờ ra chơi trải nghiệm với hình thức phong phú, tập trung giáo dục đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật, nội quy của trường, lớp, khích lệ tinh thần thi đua học tập, lao động, rèn luyện... trong học sinh. Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục các em về tinh thần đoàn kết, lòng nhân ái, yêu thương, biết sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng cũng được chú trọng. Gắn với việc học và làm theo lời Bác, các phong trào, hoạt động đội đã thực sự lan tỏa, tạo môi trường bổ ích để các em thiếu niên, nhi đồng trong toàn tỉnh học tập, rèn luyện, trở thành công dân tốt, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức đội, thực sự là người bạn đồng hành của thiếu nhi.

XUÂN PHƯƠNG



Các em đội viên Liên đội Trường THCS Trán Lâm (thành phố Thái Bình) chăm sóc bồn hoa.

HƯNG HÀ Đẩy mạnh chi trả trợ cấp an sinh xã hội không dùng tiền mặt



Chi trả trợ cấp an sinh xã hội không dùng tiền mặt mang lại nhiều tiện ích cho người thụ hưởng.

Để thực hiện chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt cho đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội (ASXH), huyện Hưng Hà đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đặc biệt là tiến hành đăng ký mở tài khoản ngân hàng cho các đối tượng.

Huyện Hưng Hà hiện có 7.093 người hưởng chính sách ASXH, trong đó có gần 1.400 đối tượng người có công, bảo trợ xã hội và hộ nghèo đã được cấp tài khoản để chi trả trợ cấp an sinh xã hội không dùng tiền mặt với tổng số tiền gần 3,5 tỷ đồng. Người thuộc diện hưởng chính sách ASXH được nhận trợ cấp đầy đủ, nhanh chóng, đúng số tiền theo danh sách chi trả. Ông Phạm Ngọc Trán, tổ dân phố Xuân Trúc, thị trấn Hưng Nhân cho biết: Trước đây, hàng tháng tôi phải lên hội trường UBND thị trấn để lĩnh tiền trợ cấp. Tuổi già, hay ốm đau nên việc đi lại rất khó khăn, lại mất thời gian chờ đợi. Bắt đầu từ tháng 3/2024, tôi không phải đến tận nơi để nhận tiền, thay vào đó tất cả các

khoản tiền sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản ngân hàng của tôi. Tôi rất yên tâm, hài lòng và thấy thuận tiện hơn rất nhiều so với nhận tiền mặt trực tiếp.

Không chỉ ông Trán mà hầu hết các đối tượng sau khi nhận chế độ trợ cấp ASXH thông qua tài khoản, không còn sự dè dặt, ngại ngần mà tiếp nhận chế độ trợ cấp ASXH thông qua tài khoản, họ cảm thấy thuận tiện hơn rất nhiều so với nhận tiền mặt. Ông Đinh Văn Đức, Phó Trưởng phòng khách hàng, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh huyện Hưng Hà Bắc Thái Bình tiếp tục nghiên cứu áp dụng chính sách ưu đãi về phí dịch vụ thanh toán, phí dịch vụ trung gian thanh toán đối với các khách hàng thuộc nhóm đối tượng hưởng chính sách ASXH khi mở, sử dụng tài khoản ngân hàng, ví điện tử để nhận trợ cấp ASXH, tạo điều kiện thuận lợi mở tài khoản thuận lợi, nhanh chóng. Ông Đinh Văn Đức, Phó Trưởng phòng khách hàng, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh huyện Hưng Hà Bắc Thái Bình cho biết: Thời gian qua, chúng tôi tích cực tuyên truyền, vận động để người dân hiểu được lợi ích của việc chi trả trợ cấp ASXH không dùng tiền mặt. Tại các kỳ chi trả hàng tháng, chúng tôi phân công nhân viên trực tiếp xuống các điểm chi trả để tuyên truyền, giải thích đến người dân; đồng thời hỗ trợ

hàng phục vụ công tác nhận trợ cấp.

Nhằm tạo điều kiện thúc đẩy việc chi trả ASXH không dùng tiền mặt, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh huyện Hưng Hà Bắc Thái Bình tiếp tục nghiên cứu áp dụng chính sách ưu đãi về phí dịch vụ thanh toán, phí dịch vụ trung gian thanh toán đối với các khách hàng thuộc nhóm đối tượng hưởng chính sách ASXH khi mở, sử dụng tài khoản ngân hàng, ví điện tử để nhận trợ cấp ASXH, tạo điều kiện thuận lợi mở tài khoản thuận lợi, nhanh chóng. Ông Đinh Văn Đức, Phó Trưởng phòng khách hàng, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh huyện Hưng Hà Bắc Thái Bình cho biết: Thời gian qua, chúng tôi tích cực tuyên truyền, vận động để người dân hiểu được lợi ích của việc chi trả trợ cấp ASXH không dùng tiền mặt. Tại các kỳ chi trả hàng tháng, chúng tôi phân công nhân viên trực tiếp xuống các điểm chi trả để tuyên truyền, giải thích đến người dân; đồng thời hỗ trợ

THANH THUY

Ông Chơn say mê làm việc thiện

"Việc thiện dù nhỏ mấy cũng làm, việc ác dù nhỏ mấy cũng tránh" - lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành lẽ sống đối với ông Lê Đức Chơn, thôn Hạ Đông, xã Thụy Sơn (Thái Thụy). Bằng tình yêu thương, sự sẻ chia, ông Chơn đã trở thành "cầu nối" vận động các nhà hảo tâm, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh hỗ trợ những mảnh đời không may mắn, trao đi yêu thương, nhận về hạnh phúc.

"Sống là cho đi, hạnh phúc là câu đón nhận" là câu nói ông Chơn tâm đắc khi nói về các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ người nghèo của bản thân với chúng tôi. Ở tuổi ngoài 60 nhưng đôi chân của ông vẫn không ngừng nghỉ, đi đến nhiều địa phương để vận động sự ủng hộ và sẻ chia với những mảnh đời không may mắn. Chia sẻ về hành trình thiện nguyện của mình, ông Chơn cho biết: Bác Hồ là tấm gương sáng ngời về tình yêu thương con người mà cả đời tôi muốn học theo. Gia đình tôi vượt lên hoàn cảnh, chịu khó làm ăn, cuộc sống ổn định hơn nên mong muốn được sẻ chia với những người nghèo, bởi họ cũng sẽ mừng như tôi trước đây được giúp đỡ. Những năm đầu, tôi tự bỏ tiền túi hỗ trợ

một số hoàn cảnh khó khăn nhưng càng đi ra xã hội càng thấy có rất nhiều số phận éo le nếu chỉ có một mình tôi thì không đủ khả năng sẻ chia hết, cần có sự tham gia của cộng đồng. Vì vậy, gia đình tôi đã đồng hành cùng hội chữ thập đỏ các địa phương tiếp nhận địa chỉ những hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ, lập trang facebook Minh Nga chia sẻ, kêu gọi cộng đồng cùng trợ duyên và bản thân tôi sẽ tiên phong bỏ một phần kinh phí hỗ trợ ban đầu, sau đó kết nối các nhà hảo tâm hỗ trợ. Việc kêu gọi trợ giúp được thực hiện công khai, minh bạch. Khi tiếp nhận địa chỉ cần được hỗ trợ, chúng tôi xuống tận nơi khảo sát thực tế có sự xác nhận của chính quyền địa phương nếu đúng như giới thiệu của hội chữ thập đỏ thì sẽ lên kế hoạch hỗ trợ: có thể hỗ trợ khó khăn đột xuất, hỗ trợ chữa bệnh hoặc mua trang thiết bị, xây nhà, tặng quà... Sau đó trang facebook Minh Nga sẽ phối hợp cùng với các điểm cầu

viết bài, đăng ảnh kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ. Tôi cùng hiện vật nhận được bao nhiêu sẽ chuyển hết cho các trường học bấy nhiêu, không lưu giữ, hết thời gian kêu gọi sẽ không nhận hỗ trợ thêm. Với cách làm bài bản, bằng uy tín cá nhân và phát huy sự lan tỏa của mạng xã hội, trong 3 năm (2021 - 2023) ông Chơn đã ủng hộ và vận động các nhà hảo tâm, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh xây dựng 24 mái ấm tình thương cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại huyện Thái Thụy với tổng trị giá 1,4 tỷ đồng; trao tặng 250 xe đạp, 563 suất quà trị giá 465 triệu đồng trong chương trình "Tiếp sức đến trường" giúp học sinh nghèo vượt khó, học sinh mồ côi cha mẹ có cơ hội đến trường; ủng hộ 40 triệu đồng cho học sinh nghèo tỉnh Hà Giang. Ông đã vận động được gần 130 tấn gạo, 50 tấn hàng hóa trị giá hơn 2,4 tỷ đồng ủng hộ đi đóng góp bị ảnh hưởng bởi thiên tai; kêu gọi ủng hộ

trao tặng 540 suất quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trị giá 162 triệu đồng nhân dịp Tết Nguyên đán hàng năm. Bên cạnh đó, gia đình ông còn kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ 21 bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, người khuyết tật và trẻ mồ côi, gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn mỗi người từ 5 - 80 triệu đồng với tổng số tiền trên 640 triệu đồng; hàng tuần cấp 250 suất cháo cho bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thái Ninh (Thái Thụy) tổng trị giá 125 triệu đồng; đồng thời trao tặng 134 xe lăn, 2 xe nâng cứu thương phục vụ vận chuyển bệnh nhân, 6 máy lọc nước... cho Bệnh viện với tổng trị giá 406,1 triệu đồng. Hàng tháng, trang facebook Minh Nga đã kết nối xin hỗ trợ kinh phí theo định kỳ cho 53 hoàn cảnh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với mỗi hoàn cảnh từ 500.000 - 2.000.000 đồng, bảo trợ gạo định kỳ cho 15 - 23 hoàn cảnh... với tổng số tiền 1,058 tỷ đồng.

Là một trong những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được hỗ trợ, bà Ngô Thị Mận, thôn Hạ Đông, xã Thụy Sơn (Thái Thụy) cho biết: Hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn, chồng khuyết tật bẩm sinh không có khả năng lao động, tôi già yếu không có nguồn thu nhập và sống trong túp lều ven ven 10m². May mắn chúng tôi đã được bác Chơn kêu gọi nhóm thiện nguyện Bình An hỗ trợ xây dựng ngôi nhà chắc chắn rộng 30m² trị giá 140 triệu đồng, mỗi tháng còn được hỗ trợ 500.000 đồng. Thực sự cuộc sống gia đình tôi như được tái sinh một lần nữa, không biết nói gì hơn chỉ biết cảm ơn bác và các nhà hảo tâm.

Đến nay, tổng số tiền ủng hộ từ thiện và trợ giúp nhân đạo của gia đình ông Chơn và do ông kết nối đã thực hiện trợ giúp cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn gần 6,7 tỷ đồng. Ông chia sẻ thêm: Tôi thực sự trân trọng, cảm ơn các mạnh thường quân, nhà hảo tâm, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đã đồng hành cùng tôi hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, những số phận không may mắn. Nếu không có sự trợ duyên ấy tôi cũng không thể giúp đỡ được nhiều người như vậy và chính sự trợ giúp ấy cũng đã giúp đỡ sinh nhiều cuộc đời. Chúng tôi rất mừng khi đã có hàng nghìn cá nhân, đơn vị đồng hành trên hành trình thiện nguyện, riêng

trang facebook Minh Nga cũng phát triển được hơn 10 trang facebook cá nhân khác gọi là các điểm cầu tại các tỉnh, thành phố để sẵn sàng kêu gọi hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn. Chị Trần Kim Huệ, phường Quang Trung (thành phố Thái Bình) chủ trang facebook Trần Kim Huệ cho biết: Chúng tôi đồng hành cùng ông Lê Đức Chơn và trang facebook Minh Nga thành lập Hội thiện nguyện Bắc - Trung - Nam sẵn sàng sẻ chia, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Tôi đã trực tiếp cùng ông đến khảo sát các trường hợp khó khăn cần giúp đỡ dưới sự giới thiệu

của hội chữ thập đỏ, xác nhận của chính quyền địa phương bảo đảm đúng người, đúng đối tượng. Ông Chơn cũng là người tận tâm, nhiệt huyết, làm việc có trách nhiệm, hết lòng vì người nghèo, tiến, kiện vận động được bao nhiêu và hỗ trợ bao nhiêu đều công khai trên facebook nên đã nhận được sự ủng hộ, tin tưởng tuyệt đối của mạnh thường quân, nhà hảo tâm và cộng đồng xã hội. Theo ông Chơn: Hạnh phúc lớn nhất của tôi là được nhìn thấy các hoàn cảnh sau khi được giúp đỡ đã vượt qua khó khăn, cuộc sống tốt hơn. Ông tâm niệm, chừng nào còn sức khỏe thì còn tiếp tục làm

công việc thiện nguyện này để góp một phần nhỏ của mình cho xã hội tốt đẹp hơn và mong muốn có thêm nhiều tổ chức, cá nhân đồng hành trên hành trình đến với những mảnh đời không may mắn. Ông Lê Đức Chơn hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ huyện Thái Thụy, tâm huyết sáng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; năm 2023, ông được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua "Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau".

MANH CUONG



Ông Lê Đức Chơn trao kinh phí hỗ trợ viện phí cho học sinh mắc bệnh hiểm nghèo tại xã An Tân (Thái Thụy).